

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ
đối với Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023
trình kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XIV

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Căn cứ Công văn số 43/TTHĐND, ngày 23/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIV;

Được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, qua thẩm tra tại Báo cáo số 834/BC-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023 của UBND huyện trình kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XIV. Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành họp, thống nhất nhận định một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023, cụ thể như sau:

I. VỀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với các đánh giá tình hình công tác chỉ đạo, điều hành trong Báo cáo số 834/BC-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện. Ban Pháp chế nhận định thêm một số vấn đề sau:

1. Ưu điểm:

- Trong năm 2022, UBND huyện đã kịp thời việc chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực công tác, đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy và HĐND huyện. UBND đã chủ động ban hành chương trình công tác với 104 đầu công việc chính, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị; Đã ban hành 1.156 quyết định, 3324 công văn, 255 thông báo, 301 kế hoạch để thực hiện chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; thể hiện rõ khối lượng các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền mà UBND huyện đã thực hiện trong chỉ đạo, điều hành; Chương trình công tác của UBND huyện cơ bản đã được triển khai nghiêm túc, chất lượng văn bản đã được nâng lên.

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của UBND huyện được triển khai trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân; kết hợp giữa việc xử lý công việc thường xuyên với giải quyết công việc đột xuất phát sinh và nắm bắt tình hình ở cơ sở. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện cơ bản đã có sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc HĐND, UBNDTTQVN và các cơ quan tư pháp cùng cấp. Lãnh đạo UBND huyện dành nhiều thời gian làm việc với cơ sở, các phòng, ban chức năng nhằm nắm bắt, điều chỉnh kịp thời việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó có việc đăng tin hoạt động trên Trang thông tin điện tử của huyện và thiết lập các nhóm zalo... Vì vậy, cơ bản đã triển khai đồng bộ, có kết quả trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Nổi bật như:

+ Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Chỉ đạo triển khai thu hoạch vụ đông-xuân 2021-2022 và Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022; Ban hành Kế hoạch triển khai kiểm tra, rà soát, tái cơ cấu, thành lập hợp tác xã trên địa bàn huyện; chỉ đạo tăng cường và đẩy nhanh công tác thành lập hợp tác xã kiểu mới; Chỉ đạo tăng cường công tác QLBRV, PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện; kiểm tra công tác trồng rừng, chăm sóc rừng.

+ Chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ cứu đói, cứu rét cho nhân dân; Chỉ đạo thực hiện đúng, đủ các chính sách cho học sinh, giáo viên, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; ...

+ Chỉ đạo, triển khai công tác duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, bám nắm địa bàn trọng điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu trên giao; chỉ đạo, triển khai gửi, nhận văn bản điện tử...

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của HĐND, UBNDTTQVN huyện, thực hiện đảm bảo quyền hạn luật định. Qua đó, giữ vững và đạt được những kết quả quan trọng như sản xuất nông lâm nghiệp phát triển theo hướng tích cực; các sản phẩm chủ lực được chú trọng đầu tư; chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được cải thiện; công tác phòng, chống dịch bệnh đã và đang thực hiện tốt; Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ, an ninh quốc phòng được giữ vững...

2. Tồn tại, hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung công tác đã triển khai hiệu quả vẫn còn một số khó khăn, một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian đến, đó là:

- Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ như: tình hình vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn diễn ra; Kết quả ứng dụng khoa học, công

nghệ vào sản xuất, nhất là trong phát triển các loại cây dược liệu trên địa bàn huyện còn chưa phổ biến và nổi bật.

- Công tác tham mưu còn nhiều hạn chế, chậm trễ chưa được khắc phục gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND huyện. Kỷ cương, kỷ luật hành chính đôi lúc, đôi nơi còn chưa được thực hiện triệt để.

- Sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa cao; công tác thông tin, báo cáo còn chậm trễ, một chiều gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

- Đối với nội dung Báo cáo số 834/BC-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tham mưu xây dựng báo cáo cần nâng cao hơn nữa trong công tác tổng hợp nhằm xây dựng báo cáo đảm bảo súc tích, tránh trùng lặp, hạn chế tính thống kê đầu công việc¹. Qua đó, làm nổi bật kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện, của cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND huyện qua các lĩnh vực công tác; phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tiếp theo.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Vì vậy, để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đồng bộ, thông suốt và đạt kết quả, đề nghị UBND huyện cần quan tâm triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm trong việc để xảy ra chậm trễ, chất lượng văn bản tham mưu chưa đạt gây ảnh hưởng chung đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Những nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo 834/BC-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện, đề nghị có giải pháp khắc phục kịp thời.

- Đối với nhóm các vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2023, đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo sát sao một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: các giải pháp trọng tâm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác cải cách hành chính, nhóm giải pháp về công tác tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền đã được phân cấp cho UBND huyện gắn với việc tổ chức thực hiện giải pháp tiếp tục thực hiện đối với công tác cán bộ, công tác sắp xếp, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp

¹ Tại BC 834/BC-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện có một số ý lặp lại như: các ý về các Chương trình MTQG có 7 đoạn (tại các trang 4,6,7,8); trồng rừng có 4 đoạn (tại các trang 4,5,6,7); phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi có 4 đoạn (tại các 5,6,7,8); trả lời ý kiến cử tri và các vấn đề liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri có 07 đoạn (tại các trang 7,8,9,10,11)...v.v...

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành tiến đến cải cách lề lối làm việc của các đơn vị, địa phương và từng cá nhân CBCC trên địa bàn huyện trong thời gian đến; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; phòng chống thiên tai; công tác đảm bảo an sinh xã hội; Thực hiện chỉnh trang đô thị khu trung tâm hành chính- chính trị huyện, phấn đấu sớm đưa xã Đăk Hà đạt các tiêu chí đề nghị công nhận đô thị loại V.

- Chỉ đạo triển khai đảm bảo ANCT-TTATXH, QPAN, nâng cao công tác tuyên truyền PBGDPL, hệ thống hóa, pháp điển hóa pháp luật, rà soát các văn bản QPPL; Chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

- Chỉ đạo các đơn vị tham mưu chấn chỉnh, khắc phục trong tham mưu, xây dựng báo cáo đảm bảo súc tích, đủ ý nhằm làm nổi bật kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND trên các lĩnh vực công tác, phân tích, đánh giá những nội dung còn những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.

Trên đây báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, kính trình HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban PC HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.



**T.M. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Văn Hùng